



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์

ฉบับประจำวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้อ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ระบบนิตศึกษา-ครูฯ ต้องพูดไทยชัดก่อนเป็นครูสอนจริง

ระบบนิตศึกษา-ครูฯ ต้องพูดภาษาไทยให้ชัดก่อนจบไปเป็นครูสอนจริงอ่านทำนองเสนาะเป็นแบบฝึกชั้นยอดในการออกเสียงภาษาไทยถูกต้อง

รศ.กาญจนา อินทรสุนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กไทยและเยาวชนได้ฝึกอ่านทำนองเสนาะเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการอ่านทำนองเสนาะนั้นจะทำให้เด็กออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการอ่านออกเสียง ร ,ล และคำควบกล้ำต่างๆ การฝึกอ่านทำนองเสนาะจะทำให้ผู้ฝึกอ่านคำไทยไม่ผิด รู้จักการแบ่งวรรคตอน อ่านหนังสือไม่ฉีกคำ การอ่านฉีกคำทำให้ความหมายเปลี่ยนไป คำไทยบางคำเมื่ออ่านฉีกคำจะเป็นคำที่ไม่สุภาพ ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หรือกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีการจัดประกวดอ่านทำนองเสนาะ แต่เราก็จะได้เพียงเด็กกลุ่มหนึ่งที่จะเข้ามาสู่การประกวด ส่วนเด็กคนอื่นๆ นั้น ยังคงมีปัญหาการอ่านภาษาไทยอย่างมาก

“ในความเป็นจริงระดับประถมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาที่มีอยู่ในบทเรียน ซึ่งครูภาษาไทยต้องฝึกให้เด็กๆ และไม่ใช่เพียงแค่ครูภาษาไทยเท่านั้น ครูที่สอนในรายวิชาอื่นๆ ก็ต้องฝึกตัวเองด้วยการพูดให้ชัดเจน ขณะเดียวกันก็ต้องฝึกเด็กในนั้นด้วย แต่บางครั้งพบว่าครูก็ลืมและให้ความสำคัญแต่เพียงวิชาการที่ตัวเองสอน โดยไม่เน้นเรื่องการพูดทำให้ถูกอักขระวิธี ซึ่งน่าเสียดายที่ครูในรายวิชาอื่นๆ ไม่สนใจการออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้อง”

รศ.กาญจนา กล่าวว่า การพูดภาษาไทยให้ถูกอักขระวิธีจะทำให้คนๆ นำเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ ในส่วนที่มีโอกาสได้อ่านนิตศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นครู ตนได้เน้นและเอาจริงเอาจังในเรื่องการออกเสียงขณะที่นิตศึกษาต้องออกไปฝึกสอน สิ่งสำคัญที่สุดคนที่จะออกไปประกอบอาชีพครูนั้นต้องพูดจาให้ชัดเจน และถูกอักขระวิธี สำหรับมศว นั้นให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้อย่างมาก เรามีศูนย์ให้คำปรึกษาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดเสวนาและปัญหาภาษาไทยที่รวบรวมจากเว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาภาษาไทยล่าสุดในวันที่ 12 ก.ค.2552 จัดเสวนา เรื่อง “การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง” และเรื่อง “วรรณคดีวรรณกรรมไทย” ในเวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร